



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 06:16

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวนยาง

กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยางส่งขาย และแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล หวังช่วยสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ห้องรัฐสภา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กทม.

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุน การทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราพระราชรัฐ เป็นความร่วมมือระหว่าง กยท. และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมทั้ง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท. ได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือเป็นก้าวการพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกร ชาวสวนยางทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของทาง กยท. เช่นกัน จะมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้การจัดการสวนยาง อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย

"เพราะนอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจัดการสวน ยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม้ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวนยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน" ดร.ธีรช กล่าว

นายไผ่ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นรั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การเริ่มผลัดต้นและส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อกันว่าการปลูกไม้ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และหากเราสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ด้าน นางสาวแคทลียา คำฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน wood pellete กว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิต จำนวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นในทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้ติดต่อหาวัตถุดิบจากหลายหน่วยงาน และพบว่าที่ กยท. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

นายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีโนเวเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ทางบริษัทส่งออกจำหน่ายได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSCโดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2 - 5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน

บริษัท พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ในการปลูกไม้โตเร็วร่วมสวนยาง การ MOU ร่วมกับ กยท. ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ในระยะยาว เราสามารถวางแผนการผลิตเพื่อส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ผลิตจากไม้โตเร็ว และไม่แย่งพาราจากไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานFSC โครงการนี้จะเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ นายดุสิต กล่าวทิ้งท้าย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 เวลา 06:18

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได...

กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๓๖ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Tweet](#)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนปลูกไม้โตเร็วในสวนยางส่งขาย และแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล หวังช่วยสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ห้องรัฐสภา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กทม.

ประกันรถยนต์ชั้น 1

0% 10 เอ็ม

เงินปันผล **500** **ฟรี**

วันปี - 30 เม.ย. 60

ด่วนเช็กราคา คลิกเลย!

* ผู้ถือครองทำประกันภัยไม่ประสบอุบัติเหตุจะคืนเงินโบนัสเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์

พิภพประกันภัย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่าง กยท. และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมทั้ง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือเป็นการการพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของทาง กยท. เช่นกัน จะมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้แก่

เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย

"เพราะนอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจัดการสวนยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม้ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวนยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน" ดร.ธีธัช กล่าว

นายไผ่ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่ เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นรั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การเริ่มผลักดันและส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อมันว่าการปลูกไม้ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และหากเราสันับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ด้าน นางสาวแคทลียา คำฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่ บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน wood pellete กว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิต จำนวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นในทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้ติดต่อหาวัตถุดิบจากหลายหน่วยงาน และพบว่าที่ กยท. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

นายดุสิต น่วมวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่ ทางบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ทางบริษัทส่งออกจำหน่ายได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSC โดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2 - 5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน

บริษัท พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ในการปลูกไม้โตเร็วร่วมสวนยาง การ MOU ร่วมกับ กยท. ในครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ในระยะยาว เราสามารถวางแผนการผลิตเพื่อส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ผลิตจากไม้โตเร็ว และไม้ยางพาราจากไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐานFSC โครงการนี้ จะเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ นายดุสิต กล่าวทิ้งท้าย

(ลิงค์วิดีโอพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU))





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 เวลา 07:35

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าแผนจัดการไม้อย่าง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

กยท. เดินหน้าแผนจัดการไม้อย่าง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

รักบ้านเกิด 19 เมษายน 2560

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการไม้อย่างพารา ภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ กยท. ผู้ประกอบธุรกิจไม้อย่างพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรรายไม้อย่างพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโดนยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหาการขายไม้อย่างเป็นอย่างมาก ทั้งการถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม้หมดทุกส่วน เช่น ราก ทำให้เกษตรกรต้องจ้างทำลาย การไม่รับผิดชอบในการดำเนินการตามสัญญา หรือแม้กระทั่งการยกเลิกสัญญาโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เป็นต้น ซึ่งไม้อย่างพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงไม้ต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ กยท. จึงได้หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานในการซื้อขายไม้อย่าง มีราคากลางที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย จะสร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

แชร์



พิมพ์หน้านี้

16

นายธีรวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีเป้าหมายในการโค่นยางปีละ 400,000 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่นาร่อง 5 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของ กยท. ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล บิดตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายการโค่นยางประมาณ 102,800 ไร่ ฉะนั้น หากสามารถร่วมกันบริหารจัดการไม้อย่างพาราได้ จะช่วยสร้างมูลค่าให้ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจไม้อย่างพารา โดยในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการทำข้อตกลงร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้อย่างพาราไทย เพื่อเชิญชวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการของสมาคมธุรกิจไม้อย่างพาราไทยเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ร่วมกันพัฒนาตลาดไม้อย่างพาราทั้งระบบและยกระดับราคาไม้อย่างให้สูงขึ้น สร้างความยุติธรรมและพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุทธศักราช 20 เมษายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13146

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 20.08 Ad Value: 18,072

PRValue (x3): 54,216

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาการผลิต-แปรรูปยางพารา

กยท.จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาการผลิต-แปรรูปยางพารา

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561 ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัยที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ กยท. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการวิจัยเรื่องของการหารายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างหนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสร้างกลไกเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคาขายสามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงยางพาราทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดงานวิจัยฯ รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การ

หลอมรวมองค์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็นหนึ่ง

ดร.ธีรชัยกล่าวต่อว่า กยท. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงคือเกษตรกร ผู้ประกอบการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่องยางพารา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการยกระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้อเสนอแนะงานวิจัย ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.raot.co.th และนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย อีเมล : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พฤศจิกายน 20 เมษายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13146

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.25 Ad Value: 15,525

PRValue (x3): 46,575

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าแผนจัดการไม้อย่างสร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

กยท.เดินหน้าแผนจัดการไม้อย่าง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

นายอานวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เป็นต้นมา ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน การปฏิรูปก็คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าเกษตร ประเด็นหลักของการปฏิรูปจึงต้องมุ่งไปสู่ภาคเกษตรอย่างแน่นอน

สำหรับในภาคเกษตรนั้น ตัวแทนของเกษตรกรที่กฎหมายรองรับ คือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพราะฉะนั้นการปรับแก้ การติดตามสถานการณ์ในเชิงนโยบายของรัฐเพื่อที่จะเข้าไปสู่การแก้ปัญหาในระยะที่ 2 การปฏิรูปโครงสร้างระยะที่ 2 ก็มีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องคอยติดตามสถานการณ์การปฏิรูประยะที่ 2 นี้จะเดินหน้าไปจนกระทั่งมีการเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งเสร็จก็จะเข้าสู่การปฏิรูประยะที่ 3 แล้วก็จะเป็นการส่งมอบงานของรัฐบาลคสช.ไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไป

โดยช่วงนี้ บทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องที่สำคัญ คือ การออกกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 เกษตรกรที่ต้องทำสัญญากับผู้ซื้อทุกชนิดสินค้าเกษตร ก็จะอยู่ในกลไกกฎหมาย ซึ่งเป็นการจัดระบบการผลิตกับระบบการตลาดให้สอดคล้องกันและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยคือการแก้ปัญหานี้สินทั้งในระบบและนอกระบบของเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องจัดไม่ให้มีปัญหาเงินนอกระบบอีกต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 เมษายน 2560 เวลา 10:09

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าแผนจัดการไม้ยาง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

กยท.เดินหน้าแผนจัดการไม้ยาง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา ภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ กยท. ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหาการขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ทั้งการถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เช่น ราก ทำให้เกษตรกรต้องจ้างทำลาย การไม่รับผิดชอบในการดำเนินการตามสัญญา หรือแม้กระทั่งการยกเลิกสัญญาโดยไม่สามารถเรียกชดเชยค่าเสียหายได้ เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงไม้ต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา กยท. จึงได้หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานในการซื้อขายไม้ยาง มีราคากลางที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย จะสร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

นายธีรวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.มีเป้าหมายในการโค่นยางปีละ 400,000 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่นาร่อง 5 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของ กยท. ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายการโค่นยางประมาณ 102,800 ไร่ ฉะนั้น หากสามารถร่วมกันบริหารจัดการไม้ยางพาราได้ จะช่วยสร้างมูลค่าให้ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพารา โดยในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการทำข้อตกลงร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เพื่อเชิญชวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ร่วมกันพัฒนาตลาดไม้ยางพาราทั้งระบบและยกระดับราคาไม้ยางให้สูงขึ้น สร้างความยุติธรรมและพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 เมษายน 2560 เวลา 13:25

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน
หวัง...

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทย ใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม



ดร.ธีชัย สฤษดิ์สาธิต ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าววว่า การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับนโยบายจากกระทรวงและรัฐบาลในการผลักดันส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนำผลผลิตที่มีคุณภาพ มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยในประเทศได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ฉะนั้น กยท. ได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการนำยางไปใช้มากที่สุด เพราะธุรกิจยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมาก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และบางส่วนถูกใช้ใน การผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด ในขณะที่ยางที่เหลือ

ยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องจาก ตลาดส่งออกมีการขยายสูงภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกกรณี โศคร์จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้น หากมีการนำผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์ซึ่งมีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติมากขึ้นด้วยการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่างๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

ดร.ธีชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้รับความร่วมมือในการผลักดันการแปรรูปยางภายในประเทศในรูปแบบล้อยางกับบริษัทผลิตยางล้อจากเอกชน นั่นคือ "ดีสโตน" ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าว จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE(ไทย-ไทเออร์) จะเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการจากองค์กร 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร

"แบรนด์ TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 3 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ยางล้อรถมอเตอร์ไซด์ (2 ล้อ) และ ยางล้อรถยนต์ ซึ่งตลาดที่รองรับได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถยนต์ทั่วไป (4ล้อ) จะผลิตยางประเภทละ 2 รุ่น ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้อย่างแบรนด์ไทย-ไทเออร์จะได้ใช้ยางล้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และที่สำคัญ ราคาเป็นถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะเราใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตโดยคนไทย ภายในประเทศเราเอง ผู้สนใจยางแบรนด์ไทย-ไทเออร์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ตัวแทนจำหน่ายยางดีสโตน กว่า 400 สาขาทั่วประเทศเช่นกัน"

ดร.ธีชัย กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 เมษายน 2560 เวลา 13:26

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทยใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทยใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๒๒ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Tweet](#)



ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับนโยบายทั้งจากกระทรวงและรัฐบาลในการผลักดันส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนำผลผลิตที่มีคุณภาพ มาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยในประเทศได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ฉะนั้น กยท. ได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการนำยางไปใช้มากที่สุด เพราะธุรกิจยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมาก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องจาก ตลาดส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้น หากมีการนำผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์ซึ่งมีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติมากขึ้นด้วยมีการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่างๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม



ดร.ธีรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้รับความร่วมมือในการผลิตสินค้าการแปรรูปใช้ภายในประเทศในรูปแบบล้อยางกับบริษัทผลิตยางล้อจากเอกชน นั่นคือ "ดีสโตน" ซึ่งเป็นแบรนด์ยางรถของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าว จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE (ไทย-ไทเออร์) จะเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการจากองค์กร 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร

"แบรนด์ TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 3 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ยางล้อรถมอเตอร์ไซด์ (2 ล้อ) และ ยางล้อรถยนต์ ซึ่งตลาดที่รอ

รับได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถยนต์ทั่วไป (4ล้อ) จะผลิตยางประเภทละ 2 รุ่น ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้ยางแบรนด์ไทย-ไทเออร์จะได้ใช้ยางล้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และที่สำคัญ ราคาเป็นอูกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะเราใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตโดยคนไทย ภายในประเทศเราเอง ผู้สนใจยางแบรนด์ไทย-ไทเออร์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ตัวแทนจำหน่ายยางดีสโตน กว่า 400 สาขาทั่วประเทศเช่นกัน" ดร.ธีรชัย กล่าวทิ้งท้าย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 19 เมษายน 2560 เวลา 13:26

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน
หวัง...

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว ยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บ.ดีสโตน หวังให้คนไทย ใช้ของดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม



ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับนโยบายทั้งจากกระทรวงและรัฐบาลในการผลักดันส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก หากมีการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยในประเทศได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ฉะนั้น กยท. ได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะมีการนำยางไปใช้มากที่สุด เพราะธุรกิจยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมาก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องมาจาก ตลาดส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกกรณีโคโรน่าจากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้น หากมีการนำผลผลิตยาง ไปผลิตยางล้อรถยนต์ ที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติมากขึ้นด้วยมีการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่างๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

ดร.ธีรวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ได้รับความร่วมมือในการผลักดันการแปรรูปใช้ยางในประเทศในรูปแบบล้อยางกับบริษัทผลิตยางล้อจากเอกชน นั่นคือ "ดีสโตน" ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยโครงการดังกล่าว จะผลิตยางล้อภายใต้แบรนด์ TH-TYRE (ไทย-ไทเออร์) จะเป็นยางล้อรถจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการจากองค์กร 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร

"แบรนด์ TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 3 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ยางล้อรถมอเตอร์ไซด์ (2 ล้อ) และ ยางล้อรถยนต์ ซึ่งตลาดที่รองรับได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถยนต์ทั่วไป (4 ล้อ) จะผลิตยางประเภทละ 2 รุ่น ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ ผู้บริโภคที่เลือกใช้อย่างแบรนด์ไทย-ไทเออร์จะได้ใช้อยางล้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และที่สำคัญ ราคาเป็นถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะเราใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตโดยคนไทย ภายในประเทศเราเอง ผู้สนใจอย่างแบรนด์ไทย-ไทเออร์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายยางดีสโตน กว่า 400 สาขาทั่วประเทศเช่นกัน" ดร.ธีรช ก่อวาทังทำ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 เวลา 06:14

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวน...

กยท. หนุน ปลูกไม้โตเร็วในสวนยาง ส่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ผนึกกำลัง 3 กลุ่มบริษัท ลงนาม MOU ช่วยชาวสวนยางเพิ่มรายได้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนปลูกไม้โตเร็วในสวนยางสงขลา และแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล หวังช่วยสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ห้องรัชฎา การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กทม.

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่าง กยท. และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมทั้ง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทเอกชนอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือเป็นการการพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของทาง กยท. เช่นกัน จะมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย

"เพราะนอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหาร

จัดการสวนยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม่ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวนยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ ก็ได้การรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน" ดร.ธีรช กุลวานิช นายไฟ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั่วโลก ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้น การเริ่มผลัดกันและส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อกันว่าการปลูกไม้ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และหากเราสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ด้าน นางสาวแคทลียา คำฤทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน wood pellete กว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิต จำนวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นในทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้ติดต่อหาวัตถุดิบจากหลายหน่วยงาน และพบว่าที่ กยท. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา นายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ทางบริษัทส่งออกจำหน่ายได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSC โดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2 - 5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน

บริษัท พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ในการปลูกไม้โตเร็วร่วมสวนยาง การ MOU ร่วมกับ กยท. ในครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ในระยะยาว เราสามารถวางแผนการผลิตเพื่อส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ผลิตจากไม้โตเร็ว และไม่ยางพาราจากไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน FSC โครงการนี้ จะเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ นายดุสิต กล่าวทิ้งท้าย

<https://youtu.be/oLe326eg2Pc>

(ลิงค์วีดิโอพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU))



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พฤศจิกายน 20 - เสาร์ 22 เมษายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3254

หน้า: 1 (ล่างขวา), 15

Col.Inch: 44.50 Ad Value: 55,625

PRValue (x3): 166,875

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 7สมาคมพนักกำลัง หันราคา'ปุ๋ย-ยา'ปี2



7สมาคมพนักกำลัง
หันราคา'ปุ๋ย-ยา'ปี2

7สมาคมพนักกำลัง หันราคา'ปุ๋ย-ยา'ปี2

กระทรวงเกษตรฯ 7 สมาคมค้าปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ลุยจัดมหกรรมลดราคาปุ๋ย-เคมี เกษตรปีที่ 2 ช่วยเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน ลดต้นทุนรับฤดูการผลิตใหม่

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) 2 ปี (2559-2560) ร่วมกับ 7 สมาคมการค้าปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อลดราคาปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. และเคมีเกษตร และอื่นๆ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในรายละเอียดของโครงการจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ดีในเบื้องต้น 7 สมาคมได้แจ้งว่ามีสมาชิกสนใจ และแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อน ซึ่งในหลักการของโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศในการลดต้นทุน ทั้งเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว ไม้ผล พืชไร่ และยางพารา ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาระบบ

ความร่วมมือด้านปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่แปลงใหญ่ 3. จัดตลาดนัดปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. 4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต้นทุนปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. และ 5. ส่งเสริมร้านค้าหน่วยปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ที่มีคุณภาพ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมาว่า สามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นราย โดยให้ความสนใจเข้าไปเลือกซื้อปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ในร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. มาก โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรต่างๆ และร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. (สกต.) ทำให้มียอดสั่งซื้อปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ในปีนี้แล้วสูงถึง 5,000 ล้านบาท (ไม่รวมเกษตรกรทั่วไปที่สั่งซื้อออนไลน์) จึงมองว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจและให้การตอบรับดี เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการนี้ถึง 3 หมื่นล้านบาท (ปีละ 1 หมื่นล้านบาท ระหว่างปี 2559-2561) กำหนดวงเงินสินเชื่อรายละ 3 หมื่นบาท

ด้านนายเปลื้องศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย คาดการณ์ใช้ปุ๋ยเคมีของไทยในปี 2560 ว่ามีไม่ต่ำกว่า 5.5 ล้านตัน จาก

ปีที่แล้วมีการใช้ประมาณ 4.7 ล้านตัน เนื่องจากปีนี้คาดการณ์ฝนน่าจะดีจึงให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในกิจกรรมตลาดนัดปุ๋ยเคมี-ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ คาดจะมีผู้ผลิตปุ๋ย 5 รายใหญ่ที่จะนำสินค้าหลายสูตรมาลดราคา ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (บมจ.) ปุ๋ยตราหวั่วคันไถ 2. บริษัท เอเชียได้ จำกัด (บจก.) ปุ๋ยตรากระต่าย 3. บจก. โรจนกลีฟเฟอริลไอโซอร์ ปุ๋ยตราเรือไว้ง 4. บจก. ยารา (ประเทศไทย) ปุ๋ยตรา ยารา และ 5. กลุ่ม บจก. ไอซีพี เฟอติไลเซอร์ จำกัด และ บจก. ไอซีพี อินเทอร์เน็ตในซันเนล ปุ๋ยตราม้าบิน และยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายจะแจกดูปองลดราคา 5-50 บาท จากราคาขายปกติ

เช่นเดียวกับนางสาววัชรินทร์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ที่เผยว่า สมาคมสมาคม 30 บริษัทจากทั้งหมด 37 บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เช่น บจก. โกลบอลครอปส์, บจก. เอเชียได้, บมจ. เซอร์วิวด เคมีคอล, บจก. ไบเออร์ไทย เป็นต้น

สอดคล้องกับนายปราโมทย์ ตีรไพวงศ์ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า ปีนี้สมาชิกให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม 30 บริษัท มากกว่าปีที่แล้ว เพราะปีแรกหลายบริษัทไม่ค่อยเข้าใจ โดยสารที่จะลดราคา 50-100 บาทต่อขวดในครั้งนี้เป็นยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 7 สาร อาทิ โกลโฟสเฟต, พาราควอต, บิวทาคลอร์, ไพรทาเนียล, บิสไพริแบก-โซเดียม เป็นต้น ■

รหัส ข่าว: C-170420022127

หน้า: 1/1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23369

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 13.21 Ad Value: 13,870.50 PRValue (x3): 41,611.50

คลิป: ลีสี่

ภาพข่าว: เปิดโรงมควันยาง



เปิดโรงมควันยาง...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย
อูทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย (স্যยท.) และนายไชยา บุญญาอนุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโรงม
ควันยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพยางพารา และเพิ่มมูลค่าการผลิตของชุมชนสหกรณ์
จังหวัดระยอง จำกัด โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประ
ธานเปิด เมื่อเร็วๆ นี้